

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น.

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนพังงา

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

๑. นายประพันธ์	วงศ์พานิช	ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
๒. ดร.ปกรณ์	ตันสกุล	รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
๓. นายสมพร	โอบทอง	กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ผศ.ดร.ประภา	กาหยี่	กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
๕. นายรอซิดิน	สมัยพิทักษ์	กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
๖. นายประหยัด	ช่อผกาพันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายเอนก	จีวะรัตน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางกรรณิการ์	ปิ่นแก้ว	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายวัฒนา	จินดาพล	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายจำรัส	ขนาดผล	กรรมการโดยตำแหน่ง

รายนามกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายพงศกร	เกตุประภากร	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	(ติดภารกิจ)
-------------	-------------	----------------------	-------------

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนิพนธ์	รัตนอาภรณ์	เลขานุการฯ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๒. นายธวัชชัย	จิตวารินทร์	รองผู้อำนวยการ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๓. นางสาวจิตตาภรณ์	กล่อมแดง	ผู้ช่วยเลขานุการฯ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๔. นางสาวชนาธิป	บูเอียด	ผู้ช่วยเลขานุการฯ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๕. นางสาวมุสดี	ชูลี	เจ้าหน้าที่งานเลขานุการฯ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๖. นายจิรณิทธิ์	วิมุตติสุข	ครูชำนาญการ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๗. นางสาวอรุณวรรณ	มุขแก้ว	ครูชำนาญการ	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๘. นางสาวสุนิสา	ประทีป ณ กลาง	ครูผู้ช่วย	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๙. นางสาวณัฐรดา	ธรรมรักษ์	นักวิชาการศึกษา	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๑๐. นางสาวสุวิชญา	ภูทับทิม	นักวิชาการศึกษา	วิทยาลัยชุมชนพังงา
๑๑. นางสาวฉัตรทิญา	รัตนดิลล ญ ภูเก็ต	นักวิชาการศึกษา	วิทยาลัยชุมชนพังงา

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑.๑

เรื่อง งานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนพังงา

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ งานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี ๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนพังงา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาทุกๆปี ทั้งนี้เพื่อความ เป็นสิริมงคลแก่ คณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนพังงา ในการนี้จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าวในโอกาสนี้

มติ

รับทราบ

วาระที่ ๑.๒

เรื่อง ที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๒.๑

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

เลขานุการมอบหมายให้ นางสาวณัฐดา ธรรมรักษ์ งานนโยบายและแผน เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ กล่าวคือ วิทยาลัยชุมชนพังงาได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๑๙๔,๙๔๕.๐๐ บาท สำหรับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มียอดเบิกจ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร จำนวน ๑,๑๘๐,๒๘๙.๐๐ บาท งบดำเนินงาน จำนวน ๑,๖๖๒,๐๓๙.๔๘ บาท และงบ รายจ่ายอื่น จำนวน ๑๕๐,๑๓๐.๐๐ บาท รวมใช้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๓,๐๐๒,๔๕๘.๔๘ บาท เบิกจ่ายคิด เป็นร้อยละ ๒๙.๔๕ มีเงินคงเหลือจำนวน ๗,๑๙๒,๔๘๖.๕๒ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ

รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๒

เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

เลขานุการมอบหมายให้ นางสาวชนาธิป บุเอียด ผู้ช่วยเลขานุการ เสนอที่ ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ กล่าวคือ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยชุมชนพังงามีเงินรายได้สถานศึกษายกมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๕๕๒,๑๔๙.๐๙ บาท สำหรับยอดคงเหลือยกมาจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๕๕๖,๐๙๔.๐๙ บาท เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ มีรายรับจำนวน ๓,๓๘๗.๔๔ บาท จำแนกเป็นหลักสูตร อนุปริญญา จำนวน ๒๐.๐๐ บาท หลักสูตรฝึกอบรม/ระยะสั้น จำนวน ๒,๗๕๐.๐๐ บาท เงินรับ บริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ จำนวน ๑๘.๖๖ บาท รายได้ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จำนวน ๕๙๘.๗๘ บาท และมีรายจ่ายจำนวน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมิน โครงการประกันคุณภาพ จำนวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าใช้สอยโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จำนวน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนั้นมียอดเงินคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๕๓๕,๔๘๑.๕๓ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
มติ รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ว่าด้วยอัตรากำหนดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนพังงา พ.ศ.๒๕๖๑

เลขานุการมอบหมายให้ นางสาวสุวิชญา ภูทับทิม นักวิชาการศึกษา เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ว่าด้วยอัตรากำหนดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนพังงา พ.ศ.๒๕๖๑ กล่าวคือ กลุ่มงานวิชาการขอเสนอประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ว่าด้วยอัตรากำหนดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนพังงา พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ให้ถอนวาระ

วาระที่ ๑.๒.๔ เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ว่าด้วยอัตราเงินสมทบค่าสาธารณูปโภคและค่าเอกสารปรับพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา พ.ศ.๒๕๖๑

เลขานุการมอบหมายให้ นางสาวสุวิชญา ภูทับทิม นักวิชาการศึกษา เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับ ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ว่าด้วยอัตราเงินสมทบค่าสาธารณูปโภคและค่าเอกสารปรับพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา พ.ศ.๒๕๖๑ กล่าวคือ กลุ่มงานวิชาการขอเสนอประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ว่าด้วยอัตราเงินสมทบค่าสาธารณูปโภคและค่าเอกสารปรับพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ให้ถอนวาระ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

เลขานุการการประชุมนำเสนอรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติของสภาวิทยาลัยชุมชน

ประธานมอบหมายให้ นางสาวจิตตาภรณ์ กล่อมแดง ผู้ช่วยเลขานุการ เสนอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ รายงานผลการปฏิบัติตามมติของสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการตามมติของสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน ๔ เรื่อง คือ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่องเสนอชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่องเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา และเรื่อง
สถานการณ์จำนวนนักศึกษาที่ลดลง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการเรียนตลอด
หลักสูตรอนุปริญญาประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง ครูผู้ช่วย เสนอที่
ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
อนุปริญญาประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กล่าวคือ กลุ่มงานวิชาการขอเสนอเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรอนุปริญญา ประจำภาค
การเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน

ประธานมอบหมายให้ นายจิรณัฏย์ วิมุตติสุข ครูชำนาญการ เสนอที่ประชุม
พิจารณาเกี่ยวกับ การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน กล่าวคือ
ตามมติที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน ในการนี้จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยเพื่อ
โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ ๔.๓ เรื่อง แผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ และหลักสูตรบริการวิชาการ
(หลักสูตรฝึกอบรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานมอบหมายให้ นางสาวรัฐติญา รัตนติลภ ณ ภูเก็ต นักวิชาการศึกษา
เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ แผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ และหลักสูตรบริการวิชาการ
(หลักสูตรฝึกอบรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กล่าวคือ ตามที่บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนพังงา
ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย พบปะพูดคุยและสัมภาษณ์ผู้ที่ต้องการรับบริการฝึกอบรม เพื่อสำรวจความ
ต้องการเรียนรู้ของชุมชน สภาพความเป็นอยู่ และวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน จากนั้นนำข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จนได้มาเป็นความต้องการของผู้เรียนและชุมชน กลุ่มวิชาการ
จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำแผนเพื่อใช้ในการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ และเป็นแนวทางใน
การดำเนินงานฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป ทั้งนี้งานวิชาการได้นำแผนการจัดฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ และหลักสูตรบริการวิชาการ(หลักสูตรฝึกอบรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพังงารับทราบแล้ว เมื่อคราวประชุมครั้งที่

๑/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ในการนี้กลุ่มวิชาการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
แผนดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ เห็นชอบตามที่เสนอ นอกจากนี้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า วิทยาลัยควรเปิด
หลักสูตรสัมฤทธิ์บัตรด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว จำนวนมากกว่า ๔๕ ชั่วโมง
เนื่องจากหากจำนวนชั่วโมงเรียนน้อยเกินไป อาจทำให้ผู้เรียนไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง

วาระที่ ๔.๔ เรื่อง **กระบวนการการสรรหารองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชน
พังงา**

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสุวิชญา ภูทับทิม นักวิชาการศึกษา เสนอที่
ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ กระบวนการการสรรหารองประธานอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพังงา
กล่าวคือ การสรรหารองประธานอนุกรรมการวิชาการใหม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการสรรหาอย่างเป็นทางการ
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา ๑ ชุด ซึ่งอาจเป็นกรรมการชุดเดิมหรือชุดใหม่ก็ได้ แต่ต้อง
ดำเนินการแต่งตั้งใหม่ก่อนเริ่มกระบวนการสรรหาทุกครั้ง วิทยาลัยไม่สามารถเลือกหรือแต่งตั้งผู้อื่นขึ้นมา
ดำรงตำแหน่งรองประธานอนุกรรมการวิชาการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ เช่นเดียวกับตำแหน่งอื่นๆ
ในคณะอนุกรรมการวิชาการ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตำแหน่งในคณะอนุกรรมการวิชาการ ผู้ที่
ดำรงตำแหน่งนั้นต้องลาออก และต้องเข้าสู่การผ่านกระบวนการสรรหา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาและดำเนินการสรรหาใหม่อีกครั้ง โดยที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการรับทราบและเสนอให้วิทยาลัยหารือ
เกี่ยวกับกระบวนการสรรหารองประธานอนุกรรมการวิชาการดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อ
โปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมเสนอให้วิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการ
วิชาการวิทยาลัยชุมชนพังงาก่อน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายวัฒนา จินดาพล เป็นประธาน
คณะกรรมการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพังงา

วาระที่ ๔.๕ เรื่อง **ขออนุมัติแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพังงาระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)**

ประธานมอบหมายให้ นางสาวอรุณวรรณ मुखแก้ว ครูชำนาญการ เสนอที่ประชุม
พิจารณาเกี่ยวกับ ขออนุมัติแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพังงาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) กล่าวคือ
งานนโยบายและแผน ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนพังงาระยะ
๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ โดยขอให้ผู้รับผิดชอบปรับแก้ไขให้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของมติที่ประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง **เสนอเพื่อทักท้วง
-ไม่มี-**

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๖.๑ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน

ประธานมอบหมายให้ นายเอนก จีวะรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยชุมชน กล่าวคือ วิทยาลัยชุมชนควรนำความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำเรื่องที่เข้าใจยากมาทำให้เป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติได้ และขอให้ยึดแนวทางการดำเนินงานตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ต่อไป

มติ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.



(นางสาวชนาธิป บูเียด)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายนิพนธ์ รัตนอักษรณ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม